
 
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านโคก 

สมัยสามัญ   สมัยที่ 3 /2563  คร้ังที่ 2 
วันที่   27   สิงหาคม    2563 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านโคก 
ผู้มาประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายสะเปญ  ทองสุขโข ประธานสภาเทศบาล สะเปญ  ทองสุขโข 
2. นายหนูพนิ  พลดอน รองประธานสภา หนูพิน  พลดอน 
3 นายบรรเลง  ภูทัด เลขานุการสภา บรรเลง  ภูทัด 
4 นายเด็ด   จนัทะปัญญา สมาชิกสภาเทศบาล เด็ด   จันทะปัญญา 
5 นายวนัชัย  หลา้คอม สมาชิกสภาเทศบาล วันชัย  หลา้คอม 
6 นายมนตรี  โพธิ์ทิพย์ สมาชิกสภาเทศบาล มนตรี  โพธิ์ทิพย ์
7 นายชัยวัฒน์  เประกันยา สมาชิกสภาเทศบาล ชัยวัฒน์  เประกันยา 
8 นางจิตรา  ศรีสร้างคอม สมาชิกสภาเทศบาล จิตรา  ศรีสร้างคอม 
9 นางวนัเพ็ญ   แก่นทา้ว สมาชิกสภาเทศบาล วันเพ็ญ   แก่นท้าว 

10 นายสมศักดิ์  ดวงภักดี สมาชิกสภาเทศบาล สมศักดิ์  ดวงภักดี 
11 นายประสิทธิ์   ธรรมฤทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล ประสิทธิ์   ธรรมฤทธิ ์

 
ผู้ไม่มาประชุม 

- ไม่มี 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นางจีรพร  โพธิ์พรม ครู ร.ร.บ้านดอนเดื่อ จีรพร  โพธิ์พรม 
2 นายสงกรานต์  ศรศิลป ์ ผอ.ร.ร.บ้านดอนบาก สงกรานต์  ศรศิลป ์
3 นางสุบนั   ลาขนัธ์ ครู ร.ร.โคกโพธิ์วิทยา สุบัน   ลาขันธ ์
4 นายสมควร  โพธิ์ทิพย์ ผอ.รร.บ้านนาน ้าชุ่ม สมควร  โพธิ์ทิพย ์
5 นายสวุิทย์  บญุญะรัง ประธานประชาคม ม.1 สุวิทย์  บุญญะรัง 
6 นายจนัทร  หล้าคอม ประชาคม ม.7 จันทร  หล้าคอม 
7 นายบุญ  มารักษา ประชาคม ม.8 บุญ  มารักษา 
8 นายณัฐิพงษ์  โพธิ์ทิพย์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ณัฐิพงษ์  โพธิท์ิพย ์
9 นายทองจนัทร์  ฆ้องแก้ว ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น ม.6 ทองจันทร์  ฆ้องแก้ว 

10 นายค้ามุก  จา้ปาเหลือง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น ม.10 ค ามุก  จ าปาเหลือง 
11 นางรุ้งศิริ  เตชนัชะ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น ม.1 รุ้งศิริ  เตชันชะ 
12 นายบุญชัย  ฝ้ายขาว ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 บุญชัย  ฝ้ายขาว 
13 นายกิตติคุณ  ป้องปาน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น ม.5 กิตติคุณ  ป้องปาน 
14 นายสพุจน์ พนัลา้ภักดิ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น ม.7 สุพจน์ พนัล าภักดิ์ 
15 นายวนัชัย  แก้วอินทร ์ นักวิเคราะห์นโยบายฯ นายวนัชัย  แก้วอินทร ์
16 นายชัยสิทธิ์   ประสทิธิ์ นายก ทต ชัยสิทธิ์   ประสทิธิ ์
17 นายสุระศักดิ์  ธีระสาร ผอ.กองช่าง สุระศักดิ์  ธีระสาร 
18 น.ส.ปรีญาพชัญ์  แพนอินทร ์ จพง.ธุรการ ปรีญาพัชญ์  แพนอินทร ์
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19. นายศุภชัย   ไชยหงษา ผช.จพง.พัสด ุ ศุภชัย   ไชยหงษา 
20 นายเฉลิมวุธ  ราชไมตรี นิติกร เฉลิมวุธ  ราชไมตร ี
21 นางสาวณัฐธิณี  กาญจนะ นักวิชาการเกษตร ณัฐธิณี  กาญจนะ 
22 นางสาวศิริรัตน์  คูณวรรณ ผช.จพง.ธุรการ ศิริรัตน์  คูณวรรณ 
23 นายคงศิริ  อธิราช ผช.จพง.พัฒนาชุมชน คงศิริ  อธิราช 
24 นางสาวอรทัย  โสพุฒอ่อน นักพัฒนาชุมชน อรทัย  โสพุฒอ่อน 
25 นายอุบล  กิคอม รองปลัดเทศบาล นายอุบล  กิคอม 
26 นางสาวประณัยยา  เรืองเพ็ญ จพง.ธุรการ ประณัยยา  เรืองเพ็ญ 
27 นายเกษมโกษา  แสงวงค์ นักวิชาการศึกษา เกษมโกษา  แสงวงค ์
28 นางสาวนิภาพร  ธาตุค้าภ ู นักวิชาการเงินฯ นิภาพร  ธาตุค าภ ู
29 นางสาวสุพรรณี  อุปพงษ ์ ผช.จพง.การเงิน สุพรรณี  อุปพงษ ์
30 นางสาวอุไลวรรณ  ศรีอัคราช ผอ.กองคลัง อุไลวรรณ  ศรีอัคราช 
31 นางชนิตา สอนบุญมี ปลัด ทต. ชนิตา สอนบุญม ี
32 นายสมปราชญ์  พันธ์พิมพ ์ ผช.นายชา่งโยธา สมปราชญ์  พันธพ์ิมพ ์
33 นายสุเมธ  สิงห์ค้า นายช่างโยธา สุเมธ  สิงห์ค า 
34 นางสาวชวิศา  สอนบุญมี ผช.นักทรัพยากรบุคคล ชวิศา  สอนบุญม ี
35 นางสาวสุชาดา   วลิัยธรรม หัวหน้าส้านักปลัด น.ส.สุชาดา   วลิัยธรรม 

       -เร่ิมประชุมเวลา 09.00 น. 
 
นายสะเปญ ทองสุขโข  กล่าวเปิดการประชุมสภาฯ อ่านระเบียบวาระการประชุมสมัย ที่ 3 ครั งที่ 2  
ประธานสภาฯ   ประจ้าปี 2563 รายงานจ้านวนสมาชิกสภาฯที่เข้าร่วมประชุมมีจ้านวน 11 คน 

พร้อมเปิดการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ 
    1.เทศบาลต้าบลบ้านโคกได้จดัท้าโครงการหน่วยบ้าบัดทุกข์ บา้รุงสุข  

สร้างรอยยิ มให้กับประชาชนต้าบลบา้นโคกร่วมกับจังหวัดอุดรธานี ในวนัที่ 3 กันยายน 2563  
จะต้องด้าเนนิการจัดเตรียมสถานที่ ขอให้ทุกท่านได้ให้ความร่วมมือเพื่อให้ภารกิจเสร็จเรียบร้อย
ไปด้วยดี  

    2.ขณะนี เทศบาลกไ็ด้ด้าเนินการติดตั งกล้องวงจรปิด cctv จ้านวน 6 จุด ที่สภาเทศบาลต้าบลได้ 
    อนุมัติเห็นชอบไปแล้ว ก็ได้ดา้เนนิเสร็จเรียบร้อยแล้ว ครับ 

ระเบียบวาระที่ 2   เรื่องรับรองรายงานการประชมุสภาเทศบาลครั้งที่ผ่านมา 
นายสะเปญ  ทองสุขโข  เชิญเลขานุการสภาเทศบาลด้าเนินการสรปุรายงานการประชุมเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 

นายบรรเลง  ภูทัด   ตามที่สภาเทศบาลต้าบลบ้านโคก ได้ด้าเนนิการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3  
เลขานุการสภาฯ   ประจ้าปี  2563 ครั งที่ 1  เมื่อวันที่  11 ส.ค. 2563  สรุปรายงานการประชุม 
    ที่ผ่านมา ได้สรุปเปน็วาระๆไป  ทั งนี ในการตรวจสอบรายงานการประชุม 

คณะกรรมการการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล และได้ด้าเนินการ 
ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว และลงลายมือชื่อรับรองว่าถูกต้องตามการด้าเนินการ 
ประชุมดังกล่าวทุกประการ ครับ 
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นายสะเปญ  ทองสุขโข  ขอบคุณท่านเลขานุการสภา หากไม่มีข้อแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุม   
ประธานสภาฯ   เชิญครับ  

นายบรรเลง  ภูทัด   หน้า 3  เปลี่ยนจาก ข้อ 4.1 เป็น 3.1 และหนา้ 10 เปลี่ยนจาก ข้อ 4.2 เป็น 3.2 
เลขานุการสภา  

นายสะเปญ ทองสุขโข  มีท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ในรายงานการประชุมนี  หากไมม่ีผมจะขอมติจากที่ประชุม 
ประธานสภา   สมาชิกทา่นใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมครั งที่ผา่นมากรุณายกมือครับ 
          
มติที่ประชุม   - มีสมาชิกสภา ฯ  ยกมือรับรอง  จ านวน        10        เสียง  
    - งดออกเสียง       จ านวน          1        เสียง 
 
ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
    3.1 ญัตติพิจารณา (ร่าง) เทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 
     

วาระที่ 2 การแปรญัตต ิ 

นายสะเปญ  ทองสุขโข  ตามที่สภาเทศบาลต้าบลบ้านโคก ได้ลงมติรับรา่งเทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภาฯ   ประจ้าปี พ.ศ.2564 ในการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั งที่ 1  

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563  และที่ประชุมสภาเทศบาล ได้เสนอคณะกรรมการพิจารณาขั น
แปรญัตติ จ้านวน  4 คน และกา้หนดระยะเวลาเสนอค้าแปรญตัติไม่น้อยกว่า 24ชั่วโมง นับแต่
สภาเทศบาล  มีมติรับหลักการ ซึ่งได้ก้าหนดระยะเวลาแปรญัตติ ระหว่างวันที่ 14-17-18 
สิงหาคม 2563  เวลา 08.30 – 16.30 น. ปิดรับค้าแปร 
-คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาและได้รายงานพร้อมทั งบันทึกความเห็นต่อประธานสภาแลว้ 
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 17.00 น. และประธานสภาฯได้สง่รายงานแก่สมาชิกสภาฯ 
แล้วก่อนวันประชุมพิจารณาไมน่้อยกว่า 24 ชั่วโมง เมื่อวันที่  21 สิงหาคม 2563  ก่อนที่ผมจะ
มอบหมายให้คณะกรรมการแปรญัตติอ่านรายงานการประชุมให้สมาชิกทุกท่านได้พิจารณา ขอ
เชิญเจ้าหน้าทีช่ี แจงระเบียบที่เก่ียวข้องต่อที่ประชุมทราบด้วยครบั  

นางชนิตา สอนบุญมี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคบัการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
ปลัดเทศบาล ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงล้าดบัข้อเฉพาะที่มีการแปรญตัติ

หรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั น เวน้แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะไดล้งมติเปน็อย่างอื่น 
ข้อ 59 การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระท้าได้เฉพาะการขอลดรายจา่ยหรือการขอ
ลดจ้านวนเงนิที่ขออนุญาตจา่ย และต้องมีจ้านวนสมาชิกสภาทอ้งถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอ
ญัตติ ค้าแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเปน็หนังสือต่อประธานสภาคณะกรรมการแปรญัตติภายใน
ระยะเวลาทีส่ภาท้องถิน่ก้าหนด ตามข้อ 45 วรรคสาม และข้า 49 วรรคหนึ่ง 
ข้อ 60 ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ นใหม่ หรือเพิ่มเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์
ของจ้านวนเงนิที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับค้ารบัรองจากผู้บริหารท้องถิ่น หรือค้าแปรญัตตินั น
ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตต ิ
ข้อ 61 ห้ามไมให้แปรญัตติในรายการและจา้นวนเงินซึง่มีข้อผูกพันอย่างใดอย่างหนึง่ดังต่อไปนี  

    (1) ดอกเบี ยและเงินสง่ใช้ตน้เงินกู้ 
    (2) รายจ่ายซึง่เป็นจา้นวนเงินทีต่้องจ่ายตามกฎหมาย  
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ถ้ามีปัญหาวา่ รายจา่ยรายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่ ให้ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้ 
วินิจฉัยชี ขาด  ขอเชิญท่านประธานดา้เนินการประชุมตามระเบยีบวาระต่อไปค่ะ 

นายสะเปญ ทองสุขโข  สมาชิกทุกทา่นคงเข้าใจแลว้ ผมขอให้คณะกรรมการแปรญัตติรายงานผลการประชุม 
ประธานสภา ฯ   แปรญัตติให้ที่ประชุมสภาเทศบาลฯรับทราบ เชิญคณะกรรมการแปรญัตติครับ 
 
นายประสิทธิ์  ธรรมฤทธิ ์  ด้วยคณะกรรมการแปรญัตติ (ร่าง)เทศบัญญตัิฯ ไดป้ระชุมแตง่ตั งประธานฯรองประธาน  
(ประธานคณะกรรมการแปรฯ) และเลขานุการ แปรญัตติ (ร่าง)เทศบัญญัติฯ และดา้เนินการประชุมแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 20 

สิงหาคม  2563  เวลา  16.30 น. ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุม และสรุปการ
ประชุมวนัที่   20  สิงหาคม 2563  สรุปผลดังนี  
ผลการประชุม วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา  08.30 น. ประชุมคัดเลือก ประธาน  รอง
ประธาน และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ  มติที่ประชุมคัดเลือกต้าแหน่งต่างๆ ดงันี  
๑. นายประสิทธิ์  ธรรมฤทธิ ์ เป็น ประธานกรรมการแปรญัตติ 
2. นายหนูพิน    พลดอน  เป็น รองประธานกรรมการฯ 
3. นายเด็ด        จันทะปัญญา เป็น กรรมการ 
4. นายบรรเลง    ภูทัด  เป็น กรรมการ 
5 นายมนตรี   โพธิ์ทิพย ์ เป็น กรรมการ/เลขานุการ 
ผมขอให้เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติสรุปรายงานการประชุมต่อเชิญครับ 

นายมนตรี  โพธิ์ทิพย์  -ผลการประชุม วันที่ 14 สิงหาคม  2563  เวลา 08.30 – 16.30 น. 
เลขาคณะกรรมการแปรฯ  วันนี คณะกรรมการเราเริ่มรับค้าแปรญัตติเป็นวนัแรก  ตั งแต่ เวลา 08.30–16.30 

ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลมายื่นขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
งบประมาณ 2564  คือ นายสมศักดิ์  ดวงภักดี สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑  ขอแปรญัตติ
แผนงานอุตสาหกรรมโยธาหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการก่อสร้างโรงจอดรถตลาด
สดเทศบาลต้าบลบ้านโคก งบประมาณ  ๑๘1,๐๐๐  บาท  เหลือ ๐ บาท  พร้อมได้สงวน
ค้าแปรไว้ให้สภาเทศบาลเป็นผู้ชี ขาดครับ                          

    -ผลการประชุม วันที่ 17 สิงหาคม  2563  เวลา 08.30 – 16.30 น. 
    วันนี คณะกรรมการเราเริ่มรับค้าแปรญัตติเป็นวนัแรก  ตั งแต่ เวลา 08.30–16.30 

ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลมายื่นขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
งบประมาณ 2564 จ้านวน 1 ท่านคือ นายชัยวัฒน์ เประกันยา  สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ 
มายื่นขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ 256๔ โครงการปรับปรุง
ตลาดสดเทศบาลต้าบลบ้านโคก งบประมาณ  ๒๕๐,๐๐๐  บาท   เหลือ  ๐  บาท  พร้อม
ได้สงวนค้าแปรไว้ให้สภาเทศบาลเป็นผู้ชี ขาดครับ 

    -ผลการประชุม วันที่ 18 สิงหาคม  2563  เวลา 08.30 – 16.30 น. 
    วันนี คณะกรรมการเราเริ่มรับค้าแปรญัตติเป็นวนัแรก  ตั งแต่ เวลา 08.30–16.30 

ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลมายื่นขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
งบประมาณ 2564 จ้านวน 2  ท่าน คือ  
1. นายบรรเลง   ภูทัด  สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒  ยื่นขอแปรญัตติ แผนงานอุตสาหกรรม
โยธา หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการก่อสร้างสระว่ายน ้าพร้อมหลังคา ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านโคก    งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท  และขอสงวนค้าแปร ไว้ให้สภาเทศบาล
ต้าบลบ้านโคก เป็นผู้ชี ขาด    
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2. นายหนูพิน  พลดอน  สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒  ยื่นขอแปรญัตติ  แผนงาน
อุตสาหกรรมโยธา หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการก่อสร้างศูนย์จัดแสดงสินค้าโอ
ทอปและพืชผลทางการเกษตร บ้านดอนเดื่อ  จ้านวน  ๕๐๐,๐๐๐ บาท  เหลือ ๔๖5,4๐๐  
บาท  และขอสงวนค้าแปร ไว้ให้สภาเทศบาลต้าบลบ้านโคกชี ขาด  
 
ผลการประชุม วันที่ 20 สิงหาคม  2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ดังนี ้

ผู้มาประชุม 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายประสิทธิ์     ธรรมฤทธิ์ ประธานกรรมการฯ ประสิทธิ์    ธรรมฤทธิ์  
2 นายหนูพิน        พลดอน กรรมการฯ หนูพิน  พลดอน  
3 นายเด็ด  จันทะปัญญา กรรมการฯ เด็ด  จันทะปัญญา  
4 นายบรรเลง       ภูทัดนาย กรรมการฯ บรรเลง       ภูทัด  
5 นายมนตรี  โพธิ์ทิพย์ เลขานุการฯ มนตรี  โพธิ์ทิพย์  

 

ผู้ร่วมประชุม 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายชัยสิทธิ์   ประสิทธิ์ นายกเทศมนตรี ชัยสิทธิ์   ประสิทธิ์  
2 นายสมศักดิ์   ดวงภักดี สมาชิกสภาเทศบาล สมศักดิ์   ดวงภักดี  
3 นายชัยวัฒน์  เประกันยา สมาชิกสภาเทศบาล ชัยวัฒน์  เประกันยา  

 

เริ่มประชุม   เวลา 0๘.30 น.  

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายประสิทธิ์  ธรรมฤทธิ์   ตามท่ีสภาเทศบาลต้าบลบ้านโคก  ได้มีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
ประธาน คกก.แปรญัตติ  รายจ่ายประจ้าปี 256๔  เมื่อวันที่ ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๖๓  และมีมติก้าหนดระยะ 

เสนอค้าแปรญัตติ  วันที่  1๔, ๑๗, ๑๘ สิงหาคม 256๓  ตั งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  
น. รวม  ๓  วัน  ปรากฏว่ามีผู้มายื่นขอแปรญัตติ  จ้านวน  ๕  ราย  ดังนี  
๑. นายสมศักดิ์  ดวงภักดี สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑  ยื่นแปรญัตติขอลดโครงการก่อสร้าง
ลาดจอดรถตลาดสดเทศบาลต้าบลบ้านโคก   งบประมาณ ๑๘1,๐๐๐ บาท เหลือ ๐  บาท  
และขอสงวนค้าแปร 
๒. นายชัยวัฒน์  เประกันยา สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑  ยื่นแปรญัตติขอลดโครงการ
ปรับปรุงตลาดสดเทศบาลต้าบลบ้านโคก งบประมาณ  ๒๕๐,๐๐๐  บาท เหลือ ๐   บาท  
พร้อมได้สงวนค้าแปร 
๓. นายบรรเลง  ภูทัด  สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ ยื่นแปรญัตติขอลดโครงการก่อสร้างสระ
ว่ายน ้าพร้อมหลังคา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก  งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐  บาท  เหลือ ๐  
บาท พร้อมสงวนค้าแปร 
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๔. นายหนูพิน  พลดอน  สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒  ยื่นแปรญัตติขอลดโครงการก่อสร้าง
ศูนย์จัดแสดงสินค้าโอทอปและพืชผลทางการเกษตร บ้านดอนเดื่อ  จ้านวน  ๕๐๐,๐๐๐  
บาท  เหลือ  465,400  บาท  และขอสงวนค้าแปร   
๔. นายชัยสิทธิ์  ประสิทธิ์  นายกเทศมนตรีต้าบลบ้านโคก  ยื่นแปรญัตติขอเพ่ิมโครงการ 
จ้านวน  ๔  โครงการ  รวมเป็นเงิน  ๙๖๕,6๐๐   บาท  พร้อมสงวนค้าแปร  แยกเป็น 
๑. โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติคคอนกรีต  หน้าเทศบาลต้าบลบ้านโคก  งบประมาณ  
๔๙๒,๐๐๐    บาท  
๒. โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าเหลี่ยม คสล. ถนนสายดอนบาก – ห้วยก้านเหลือง บ้าน
ดอนบาก   งบประมาณ   ๒๙๓,๐๐๐   บาท 
๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าห้องน ้าประชาชน ภายในเทศบาลต้าบลบ้านโคก   
งบประมาณ   ๑๐๔,๐๐๐  บาท   
๔. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านนาน ้าชุ่ม หมู่ ๕ งบประมาณ   ๗๖,6๐๐    บาท 

ดังนั น จะให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเรียงล้าดับเป็นรายข้อในระเบียบวาระที่ ๓ ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

นายประสิทธิ์  ธรรมฤทธิ์  - ขอให้ที่ประชุมตรวจบันทึกรายงานการประชุม เมื่อวันที่ ๑๘  สิงหาคม ๒๕๖๓  มี
ประธาน คกก.แปรญัตติ  ผู้ใดจะแก้ไขถ้อยค้าหรือท้วงติงข้อความใด ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติในที่ 

ประชุมเสนอได้  ถ้าไม่มี เป็นอันว่าที่ประชุมฯ รับรองรายงานการประชุม แล้ว 

มติที่ประชุม  รับรองด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์   

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง  พิจารณาค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 256๔ 

นายประสิทธิ์  ธรรมฤทธิ์  - ผมขอชี แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
ประธาน คกก.แปรญัตติ ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๑๐ ญัตติร่าง

ข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการและส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาตามข้อ 
๔๙ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม
และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานย่อยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น  
รายงานย่อตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนใดหรือ
ข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั นเป็น
ประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค้าแปรญัตติ  
และขอให้เลขานุการฯ เป็นผู้สรุปผลและชี แจงสรุปรายละเอียดผู้มายื่นแปรญัตติร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอเชิญท่านเลขานุการฯ ครับ 

นายมนตรี  โพธิ์ทิพย์  ขอสรุปรายงานการรับค้าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปี  
เลขานุการ คกก.แปรญัตติ  256๔  ดังนี  
 ๑. วันที่ ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๖๓  มีผู้มายื่นแปรญัตติ  จ้านวน  ๑  ราย คือ นายสมศักดิ์  ดวง

ภักดี  สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑  ขอลดรายจ่ายโครงการก่อสร้างโรงจอดรถตลาดสด
เทศบาลต้าบลบ้านโคก  งบประมาณ  ๑๘1,๐๐๐ บาท เหลือ ๐  บาท  และขอสงวนค้า
แปร ไว้ให้สภาเทศบาลต้าบลบ้านโคกเป็นผู้ชี ขาด 
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๒. วันที่ ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๖๓ ผู้มายื่นแปรญัตติ  จ้านวน  ๑  ราย คือ นายชัยวัฒน์  เประ
กันยา  สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑  ขอแปรลดรายจ่ายโครงการก่อสร้างตลาดสดเทศบาล
ต้าบลบ้านโคก  งบประมาณ  ๒๕๐,๐๐๐  บาท เหลือ ๐  บาท  และสงวนค้าแปร  ไว้ให้
สภาเทศบาลต้าบลบ้านโคกเป็นผู้ชี ขาด 
๓. วันที่  ๑๘ สิงหาคม  ๒๕๖๓  มี  จ้านวน  ๓  ราย คือ  

๓.๑ นายบรรเลง  ภูทัด  สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒  ขอแปรลดรายจ่ายโครงการ
ก่อสร้างสระว่ายน ้าพร้อมหลังคา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐  
บาท   เหลือ ๐  บาท  และสงวนค้าแปร  ไว้ให้สภาเทศบาลต้าบลบ้านโคกเป็นผู้ชี ขาด 

3.2 นายหนูพิน  พลดอน  สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒  ขอแปรลดรายจ่ายโครงการ
ก่อสร้างศูนย์จัดแสดงสินค้าโอทอปและพืชผลทางการเกษตร บ้านดอนเดื่อ  จ้านวน  
๕๐๐,๐๐๐  บาท  เหลือ  ๔๖5,4๐๐  บาท  และขอสงวนค้าแปร   

๓.๓ นายชัยสิทธิ์  ประสิทธิ์  นายกเทศมนตรีต้าบลบ้านโคก  ขอแปรเพ่ิมโครงการ  
จ้านวน  ๔  โครงการ  ดังนี    
 ๑. โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติคคอนกรีต  หน้าเทศบาลต้าบลบ้านโคก   
งบประมาณ  ๔๙๒,๐๐๐    บาท 

๒. โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าเหลี่ยม คสล. ถนนสายดอนบาก – ห้วย
ก้านเหลือง บ้านดอนบาก  งบประมาณ  ๒๙๓,๐๐๐  บาท 

๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หน้าห้องน ้าประชาชน ภายในเทศบาลต้าบลบ้าน
โคก   งบประมาณ  ๑๐๔,๐๐๐    บาท 

๔. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านนาน ้าชุ่ม หมู่ที่ 5 งบประมาณ ๗๖,6๐๐  บาท 
 
นายประสิทธิ์ ธรรมฤทธิ์  - ต่อไปเป็นการพิจารณาและลงมติค้าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธาน คกก.แปรญัตติ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ขอให้คณะกรรมการแปรญัตติทุกท่าน ได้ท าหน้าที่อย่าง

เต็มที่ พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและพ่ีน้องประชาชน  
ก็ขอให้ร่วมกันพิจารณาและลงมติไปทีละรายการตามล าดับ   

 ๑. การพิจารณาค าแปรญัติติที่ ๑  การขอแปรญัตติลดรายจ่าย แผนงานอุตสาหกรรมโยธา  
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการก่อสร้างโรงจอดรถตลาดสดเทศบาลต้าบลบ้านโคก  
งบประมาณ  ๑๘๐,๐๐๐ บาท  เหลือ ๐ บาท และขอสงวนค้าแปร ไว้ให้สภาเทศบาลต้าบล
บ้านโคกเป็นผู้ชี ขาด 

 ผมขอมติคณะกรรมการฯ ค้าแปรญัตติที่ ๑ ท่านใดเห็นชอบในประเด็นที่ขอแปรญัตติ
รายการนี  กรุณายกมือครับ 

มติที่ประชุม   ใหแ้ปรญตัติตามระเบียบการประชุมสภาได้  จ านวน  4   เสียง 
     ไม่สมควรให้แปรญัตติ    จ านวน   -   เสียง 

งดออกเสียง                        จ านวน  1   เสียง 
 
 

/การพิจารณา.... 
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 ๒. การพิจารณาค าแปรญัติติที่ ๒  การขอแปรญัตติลดรายจ่าย แผนงานอุตสาหกรรมโยธา  
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการก่อสร้างปรับปรุงตลาดสดเทศบาลต้าบลบ้านโคก  
งบประมาณ  ๑๘1,๐๐๐  บาท  เหลือ ๐  บาท  และขอสงวนค้าแปร ไว้ให้สภาเทศบาล
ต้าบลบ้านโคกเป็นผู้ชี ขาด 
ผมขอมติคณะกรรมการฯ ค้าแปรญัตติที่ ๒ ท่านใดเห็นชอบในประเด็นที่ขอแปรญัตติ
รายการนี  กรุณายกมือครับ 

มติที่ประชุม   ใหแ้ปรญัตติตามระเบียบการประชุมสภาได้  จ านวน  4   เสียง 
     ไม่สมควรให้แปรญัตติ    จ านวน   -   เสียง 

งดออกเสียง                        จ านวน  1   เสียง 

๓. การพิจารณาค าแปรญัติติที่ ๓  การขอแปรญัตติลดรายจ่าย แผนงานอุตสาหกรรมโยธา  
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการก่อสร้างสระว่ายน ้า พร้อมหลังคา ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านโคก งบประมาณ  ๕๐๐,๐๐๐  บาท   เหลือ  ๐  บาท  และขอสงวนค้าแปร ไว้ให้
สภาเทศบาลต้าบลบ้านโคกเป็นผู้ชี ขาด   
ผมขอมติคณะกรรมการฯ ค้าแปรญัตติที่ ๓ ท่านใดเห็นชอบในประเด็นที่ขอแปรญัตติ
รายการนี  กรุณายกมือครับ   

มติที่ประชุม   ใหแ้ปรญัตติตามระเบียบการประชุมสภาได้  จ านวน  4   เสียง 
     ไม่สมควรให้แปรญัตติ    จ านวน   -   เสียง 

งดออกเสียง                        จ านวน  1   เสียง 
๔. การพิจารณาค าแปรญัติติที่ ๔  การขอแปรญัตติลดรายจ่าย แผนงานอุตสาหกรรมโยธา  
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการก่อสร้างก่อสร้างศูนย์จัดแสดงสินค้าโอทอปและ
พืชผลทางการเกษตร บ้านดอนเดื่อ  จ้านวน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  เหลือ  ๔๖5,4๐๐  บาท  
และขอสงวนค้าแปร  ไว้ให้สภาเทศบาลต้าบลบ้านโคกเป็นผู้ชี ขาด 
ผมขอมติคณะกรรมการฯ ค้าแปรญัตติที่ ๔ ท่านใดเห็นชอบในประเด็นที่ขอแปรญัตติ
รายการนี  กรุณายกมือครับ   

มติที่ประชุม   ใหแ้ปรญัตติตามระเบียบการประชุมสภาได้  จ านวน  4   เสียง 
     ไม่สมควรให้แปรญัตติ    จ านวน   -   เสียง 

งดออกเสียง                        จ านวน  1   เสียง 
 ส่วนการพิจารณาค าแปรญัตติที่ ๕  เป็นการแปรญัตติเพ่ิม ให้เสนอส่งให้ที่ประชุมสภาเป็นผู้

พิจารณา 

นายประสิทธิ์ ธรรมฤทธิ์ - แจ้งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ประธาน 
คกก.แปรญัตติ ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการ
แปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไข
เพ่ิมเติม  พร้อมทั งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น  รายงานนั น
อย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติ
และมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั นเป็นประการใด  การสงวน
ความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค้าแปรญัตติด้วยและให้ประธานสภา
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ท้องถิ่นส่งรายงานนั นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง  ก่อนวันประชุม
พิจารณา  เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย  เพ่ือแถลงประกอบรายงานหรือ
ชี แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั น  

ที่ประชุม  รับทราบ                   

ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องอ่ืนๆ 

นายประสิทธิ์ ธรรมฤทธิ์  - ในวันนี คณะกรรมการทุกท่านก็ได้ด้าเนินการ ตามระเบียบฯ เสร็จสิ นแล้ว  

ประธาน คกก.แปรญัตติ ก็ให้ท่านเลขานุการฯ ได้ขอส่งรายงานและบันทึกความเห็นร่างเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 
256๔ ตามมติคณะกรรมการแปรญัตติฯ เพ่ือให้ประธานสภา เทศบาลต้าบลบ้านโคก ได้
น้าเข้าพิจารณาในการประชุมสภาฯ ต่อไป  และขอให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วม
ประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลงประกอบรายงานหรือชี แจงข้อสงสัยต่างๆ  เกี่ยวกับ
รายงานนั น    

-เมื่อคณะกรรมการไม่มีเรื่องใดเสนอแล้ว ผมขอขอบคุณทุกท่านและขอปิดประชุม 

ปิดประชุม เวลา  16.3๐. น.                   

นายสะเปญ ทองสุขโข  คณะกรรมการแปรญัตติก็ได้อ่านรายงานการประชุมแปรญัตติ  (ร่าง) เทศบัญญัติฯ 
ประธานสภาฯ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีผู้ยื่นแปรญัตติจ้านวน  4 ท่าน  ก่อนทีจ่ะให้สมาชิกที่ยื่นแปรญัตติ

อภิปรายต่อสภา ขอพักเบรกก่อนครับ  

พักเบรก   10   นาที  
เร่ิมประชุมต่อเวลา   10.50 นาฬิกา     

นายสะเปญ ทองสุขโข  วาระที่ 2 ขั นแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติก็ได้อ่านรายงานผลการแปรญัตติเรียบร้อย 
ประธานสภา แล้ว และไม่มสีมาชิกขอยื่นเสนอแปรญัตติ ต่อ (ร่าง)เทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปี 

2564 ขอเชิญผู้แปรญัตติคนที่ 1 ได้อภิปรายญัตติต่อที่ประชุม ครับ 

นายสมศักดิ์  ดวงภักดี เรียนประธานสภาที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมได้ยื่นแปรญัตติต่อ 
สมาชิกสภา เขตที่ 1 คณะกรรมการแปรญัตติเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ยื่นแปรญัตติแผนงานอุตสาหกรรม

โยธา หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงจอดรถตลาดสดเทศบาลต้าบลบ้าน
โคก งบประมาณ 181,000 บาท ผมขออภิปรายว่าโครงการนี ลงทุนไปแล้วไม่คุ้มค่า ผม
มองว่าตลาดสดยังไม่มีผู้ค้ามีแค่รายเดียว ด้าเนินการไปผมคิดว่าสิ นเปลืองงบประมาณ ผม
เห็นว่าเอางบประมาณในส่วนนี ไปช่วยเหลือในส่วนที่เดือดร้อน กว่านี ก่อน ผมจึงไม่เห็นด้วย
ที่จะด้าเนินการในโครงการนี  ผมขอตัดงบประมาณทั งโครงการ  

นายสะเปญ ทองสุขโข ตามท่ีผู้ยื่นแปรได้ยื่นแปรตัดงบประมาณทั งโครงการก่อนที่ผู้บริหารจะชี แจงผมขอสอบถาม 
ประธานสภา ว่ามีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีผมขอเชิญผู้บริหารชี แจงเพ่ิมเติม 

ครับ 
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นายชัยสิทธิ์ ประสิทธิ์ ขอขอบคุณคณะกรรมการแปรญัตติ ได้เล็งเห็นความส้าคัญหลายโครงการบางโครงการก็ไม่  
นายกเทศมนตรี เห็นด้วยแต่ทุกโครงการก็เพ่ือพ่ีน้องประชาชน ขอเรียนไปด้วยความตรงไปตรงมาครับโรง

จอดรถผมได้เสนอสภา รอบนี เป็นรอบท่ี 2 แล้ว  ตามท่ีท่านผู้ยื่นแปรญัตติได้อภิปรายไว้ว่า
จะสิ นเปลืองงบประมาณ ไม่คุ้มค่าทุกโครงการก็มีสมาชิกได้ยื่นมาบรรจุ บางครั งผมยังมอง
ว่าใช้อ้านาจหน้าที่ผิดไป จนบางครั งไม่ทราบว่าใครเป็นนายกฯ คือมันอยู่ที่การพูดคุยกันว่า
จะท้าโครงการไหนบาง โครงการนี หากไม่ปรับปรุงให้น่าอยู่น่าใช้ก็ไม่มีใครอยากมาใช้ เช่น
ตัวอย่าอาคารพาณิชย์หาสร้างไม่เสร็จก็ไม่มีใครอยากมาซื อมาเช่า หากเราตลาดให้น่าใช้ 
สะอาด พร้อมใช้ ก็ไม่ต้องประชาสัมพันธ์หาคนมาค้าขายยากครับ หากตลาดเราน่าใช้
สะอาดก็มีคนมาจับจองเองครับ 

นายสะเปญ ทองสุขโข ผู้บริหารก็ได้ชี แจงแล้วมีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่หากไม่มีแล้วผมจะขอ 
ประธานสภา มติจากท่ีประชุม โครงการก่อสร้างโรงจอดรถตลาดสดเทศบาลต้าบลบ้านโคก แปรตัด

งบประมาณทั งโครงการ ท่านใดเห็นชอบแก้ไขตามค้าแปรญัตติตัดงบประมาณ  หรือเห็น
ควรยืนตามร่างเดิม กรุณายกมือครับ    

มติที่ประชุม -แก้ไขตามค าแปรญัตติ                 จ านวน      8     เสียง 
 -มีมติให้ยืนตามร่างเดิม        จ านวน      1    เสียง 
 -งดออกเสียง           จ านวน      2    เสียง 

นายสะเปญ ทองสุขโข ต่อไปขอเชิญผู้แปรญัตติคนที่ 2 ได้อภิปรายญัตติ ต่อที่ประชุม ครับ 
ประธานสภา 

นายชัยวัฒน์  เประกันยา ผมได้ยื่นเสนอแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรฯ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563   
สมาชิกสภา เขตที่ 2 จ้านวน  1  โครงการ  คือ โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลต้าบลบ้านโคก งบประมาณ 

250,000 บาท กระผมคิดว่าสภาพตลาดปัจจุบันก็ดีอยู่แล้ว ผมอยากให้ทางผู้บริหารหา
แม่ค้ามาขายของเยอะก่อน ผมยังไม่อยากให้ด้าเนินการตอนนี  ผมอยากให้เอางบส่วนนี ไป
ด้าเนินการในส่วนที่เดือดร้อนกว่านี ก่อนผมจึงขอตัดงบประมาณทั งโครงการครับ 

นายสะเปญ ทองสุขโข ตามที่ผู้ยื่นแปรได้ยื่นแปรตัดงบประมาณทั งโครงการก่อนที่ผู้บริหารจะชี แจงผมขอสอบถาม 
ประธานสภา ว่ามีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญครับ 

นายวันชัย  หล้าคอม ผมสนับสนุนโครงการปรับปรุงตลาดสดครับ ผมก็อยากเห็นความเจริญของต้าบลเรา ผมเห็น 
สมาชิกสภาเขตท่ี 2 ด้วยกับโครงการนี ครับ 

นายหนูพิน พลดอน ผมขออภิปรายเสริมผู้แปรญัตติครับว่าตลาดสดเราก็ได้ด้าเนินการมาหลายครั งแล้วปรับปรุง 
รองประธานสภา มาก็ไม่ใช่แค่ครั งแรกหลายรอบแล้ว ผมก็มีความเห็นว่าควรน้างบประมาณนี ไปท้าในส่วนที่

ยังเดือดร้อนแก่พ่ีน้องประชาชนจริงๆมากว่าตลาดสดครับ 

นายสะเปญ ทองสุขโข สมาชิกก็ได้อภิปรายแล้ว ต่อไปขอเชิญผู้บริหารชี แจงครับ 
ประธานสภา 

นายชัยสิทธิ์  ประสิทธิ์ ปรับปรุงตลาดสดเราได้ท้ามาตลอดตามที่ผู้อภิปรายได้อภิปรายไว้คือเมื่อก่อนงบประมาณ 
นายกเทศมนตรี น้อยจึงจ้าเป็นต้องท้าบ่อยๆเพ่ือให้เสร็จสมบูรณ์ เพราะสภาพพื นตอนนี มีฝุ่นมาก หากสภาพ

ตลาดดีก็มีคนอยากมาค้าขายด้วย  
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นายสะเปญ ทองสุขโข ก่อนจะมีการลงมติมีท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับถ้ามีเชิญครับ 
ประธานสภา 

นายสมศักดิ์ ดวงภักดี อนุญาตเพ่ิมเติมท่านผู้แปรญัตติโครงการปรับปรุงตลาดสด ผมเห็นว่าที่ตลาดอื่นๆที่เจริญๆ 
สมาชิกสภา เขตที่ 1  ตลาดใหญ่ๆผมก็ไม่เห็นว่าจะปูกระเบื อง มีแต่ปูนซีเมนต์ เทคอนกรีตธรรมดา จัดแผงตลาด

ขายให้เป็นสดส่วนก็น่าจะพอ 

นายชัยสิทธิ์ ประสิทธิ์ ในส่วนของการปูกระเบื องเป็นส่วนของวิชาช่างที่ออกไปดูและประมาณการราคาออกมา ใน 
นายกเทศมนตรี ส่วนของตลาดเราก็ได้ท้าเรื่อยก็ไม่ได้รื อถอน งบประมาณ 250,000 บาท งบประมาณก็ไม่

มาก ท้าอะไรก็ได้ทีละน้อยๆ ครับ 

นายสะเปญ ทองสุขโข  ต่อไปผมจะขอมติจากที่ประชุมโครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลต้าบลบ้านโคก 
ประธานสภา   งบประมาณ 250,000 บาท แปรตัดงบประมาณทั งโครงการ สมาชิกท่านใดเห็นชอบแก้ไข 

ตามค้าแปรญัตติตัดงบประมาณ  หรือเห็นควรยืนตามร่างเดิม กรุณายกมือครับ  
 
มติที่ประชุม -แก้ไขตามค าแปรญัตติ   จ านวน      8     เสียง 
 -มีมติให้ยืนตามร่างเดิม   จ านวน      2     เสียง 
 -งดออกเสียง      จ านวน      1     เสียง 

นายสะเปญ ทองสุขโข ต่อไปขอเชิญผู้แปรญัตติคนที่ 3 ได้อภิปรายญัตติ ต่อที่ประชุม ครับ 
ประธานสภา 

นายบรรเลง ภูทัด  ผมได้ยื่นเสนอแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรฯ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563   
เลขานุการสภา   โครงการก่อสร้างสระว่ายน ้าพร้อมหลังคา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก งบประมาณ  
    500,000 บาท  ซึ่งกระผมเห็นว่าโครงการนี ผมเข้าใจเจตจ้านงของผู้บริหารในการพัฒนา 
    และดึงดูดเด็ก ผมยกตัวอย่าง ผมเคยท้างานก่อสร้างที่โรงเรียนราชพินิจ กรุงเทพฯ ขอ 
    อนุญาตเอ่ยชื่อ ผมท้างานที่นั น 2 ปี การก่อสร้างสระว่ายน ้าของโรงเรียนเขามีความเป็น 
    ระบบระเบียบ มีรั วกั นมิดชิด มีหลังคา เด็กจะเข้าไปโดยพลการไม่ได้ เมื่อถึงเวลาเรียนก็จะมี 
    ครูเดินน้าหน้าเด็กและปิดท้าย มีบุคลากรที่มีความรู้ความช้านาญด้านการว่ายน ้าดูแล ใน 
    เรื่องการปฐมพยาบาลเบื องต้นประมาณ 10 คน  ผมจึงมองว่าเทศบาลเราคงยังไม่มีความ
    พร้อมด้านงบประมาณท่ีจะจ้างบุคลากร มาดูแลเด็กเล็ก หากจะใช้ครูที่มี 2-3 คน ผมว่าคง 
    ไม่ได้ หากเกิดอุบัติเหตุเด็กเกิดเสียชีวิตมาคือเป็นเรื่องใหญ่เลยครับ อีกทั งการท้าความ 
    สะอาดสระน ้าการถ่ายเทน ้า ต้องมีการฆ่าเชื อ  ซึ่งผมดูใน ปร.4/ปร.5 ผมว่าไม่มีระบบนี  ผม 
    จึงไม่เห็นด้วย ผมจึงขอตัดงบประมาณทั งโครงการครับ  

นายสะเปญ ทองสุขโข ตามท่ีผู้ยื่นแปรได้ยื่นแปรตัดงบประมาณทั งโครงการก่อนที่ผู้บริหารจะชี แจงผมขอสอบถาม 
ประธานสภา ว่ามีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญครับ 

นายวันชัย  หล้าคอม  ในโครงการผมก็ไม่เห็นด้วยครับที่จะด้าเนินการก่อสร้าง ผมเป็นห่วงเรื่องปลอดภัยของเด็กๆ 
สมาชิกสภา เขตที่ 1  ครับกลัวว่าจะเกิดอันตรายรับผิดชอบไม่ได้ครับ 
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นายมนตรี โพธิ์ทิพย์  ผมเห็นด้วยกับผู้แปรญัตติกับโครงการนี ครับ ผมขอพูดในฐานะผู้ปกครองของเด็ก ผมเกรง 
สมาชิกสภา เขตที่ 1  ว่าจะเกิดอันตรายผมคิดว่าเด็กแต่ 3 ขวบ เป็นการเตรียมความพร้อมในการเรียนเท่านั น 
    ผมอยากให้ผู้บริหารกั นรั วตาข่ายปิดกั นระหว่างศูนย์เด็กกับอาคารอเนกประสงค์บางวันผมก็ 

เห็นเด็กออกมาเล่นเกรงว่าจะเกิดอันตราย ออกมาเล่นถนนซึ่งมีสระน ้าอยู่ด้านหน้าเทศบาล 
วันนี ผมก็ได้มีเอกสารสอบถามผู้ปกครองโครงการนี แล้วผู้ปกครองไม่เห็นด้วย ในส่วนของ
การรวมศูนย์ การคัดแยกอายุเด็ก ไม่จ้าเป็นต้องรวมศูนย์ก็ได้ คัดแยกเด็กท่ีมีความพร้อมไป
อีกห้อง เราไม่จ้าเป็นต้องแยกศูนย์ก็ได้ครับ 

นายชัยสิทธิ์ ประสิทธิ์ งบประมาณ 500,000 บาท เพื่อก่อสร้างสระว่ายน ้าผมมองว่าเป็นมิติใหม่ของการพัฒนา 
นายกเทศมนตรี ทรัพยากรมนุษย์ หากผู้ปกครองไม่เห็นด้วยคงเป็นสิทธิของผู้ปกครอง การที่ผมเสนอไม่ใช่

แค่การรวมศูนย์เป็นเรื่องของการบริหารงบประมาณด้วย ในการพัฒนาอาคารสถานที่ การ
จัดซื อจัดจ้างอาหารกลางวัน หากมีการรวมศูนย์งบประมาณก็สามารถรวมกันที่เดียวและ
พัฒนาให้ดี อาหารก็มีคุณภาพ หากมีสิ่งจูงใจที่ดีอนาคตการรวมศูนย์ก็อาจจะง่ายและ
ประสบความส้าเร็จหากผู้ปกครองไม่เห็นด้วยผมก็ไม่ได้ว่าอะไรครับ  

นายสะเปญ ทองสุขโข  ต่อไปผมจะขอมติจากที่ประชุมโครงการก่อสร้างสระว่ายน ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก 
ประธานสภา   งบประมาณ 500,000 บาท แปรตัดงบประมาณทั งโครงการ สมาชิกท่านใดเห็นชอบแก้ไข 

ตามค้าแปรญัตติตัดงบประมาณ  หรือเห็นควรยืนตามร่างเดิม กรุณายกมือครับ   
มติที่ประชุม -แก้ไขตามค าแปรญัตติ   จ านวน      7     เสียง 
 -มีมติให้ยืนตามร่างเดิม   จ านวน      2     เสียง 
 -งดออกเสียง      จ านวน      2     เสียง 

นายสะเปญ ทองสุขโข ต่อไปขอเชิญผู้แปรญัตติคนที่ 4 ได้อภิปรายญัตติ ต่อที่ประชุม ครับ 
ประธานสภา 

นายหนูพิน  พลดอน  ผมได้ยื่นเสนอแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรฯ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 
รองประธานสภา   โครงการก่อสร้างศูนย์จัดแสดงสินค้าโอทอปและพืชผลทางการเกษตรบ้านดอนเดื่อ 
    งบประมาณ 500,000 บาท ผมขอยื่นแปรตัดลดงบประมาณโครงการนี จ้านวน 34,600  
    บาท  คงเหลืองบประมาณ 465,400 บาท ผมเห็นว่าตั งงบประมาณไว้สูงเกินไป ดูจาก 
    แบบปร.4/ปร.5 แล้ว  เพ่ือน้างบประมาณท่ีผมตัดไปด้าเนินการโครงการอ่ืนที่ยังเดือดร้อน 

ครับ 

นายสะเปญ ทองสุขโข ตามท่ีผู้ยื่นแปรได้ยื่นแปรตัดงบประมาณลงจ้านวน 34,600 บาทก่อนที่ผู้บริหารจะชี แจง 
ประธานสภา ผมขอสอบถามว่ามีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญครับ  

นายเด็ด จันทะปัญญา  ผมเห็นด้วยผู้แปรญัตติเห็นควรลดงบประมาณลงครับ 
สมาชิกสภา เขตที่ 2 

นายชัยสิทธิ์ ประสิทธิ์  โครงการนี ผมก็ได้ทราบแล้วว่าทางผู้แปรญัตติได้ขอแปรตัดลดงบประมาณลง จริงแล้วการ 
นายกเทศมนตรี   ที่ตั งงบประมาณไว้สูงเป็นเรื่องของวิชาช่าง หากทางผู้แปรญัตติได้เล็งเห็นว่าเป็นการใช้ 
    งบประมาณท่ีสูงเกินไป เพ่ือน้างบประมาณท่ีตัดไปด้าเนินโครงการอ่ืนๆ แต่ทุกโครงการที่ 
    เสนอผ่านสภาผมได้เล็งเห็นถึงความเจริญของต้าบลเราครับ 
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นายสะเปญ ทองสุขโข  ต่อไปผมจะขอมติจากที่ประชุมโครงการศูนย์จัดแสดงสินค้าโอทอปและพืชผลทางการ 
ประธานสภา   เกษตรบ้านดอนเดื่องบประมาณ 500,000 บาท แปรตัดลดงบประมาณลง 34,600 บาท  

 คงเหลือ งบประมาณ 465,400 บาท  สมาชิกท่านใดเห็นชอบแก้ไขตามค้าแปรญัตติตัด
งบประมาณ  หรือเห็นควรยืนตามร่างเดิม กรุณายกมือครับ   

 
มติที่ประชุม -แก้ไขตามค าแปรญัตติ   จ านวน      9     เสียง 
 -มีมติให้ยืนตามร่างเดิม   จ านวน      1     เสียง 
 -งดออกเสียง      จ านวน      1     เสียง 

นายสะเปญ ทองสุขโข ก่อนจะเข้าสู่วาระต่อไป การลงมติเพ่ือตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี  
ประธานสภา พ.ศ. 2564 ผมขอแจ้งให้ผู้บริหารได้พิจารณางบประมาณที่ฝ่ายสภาฯได้มีมติเห็นชอบให้

ตัดลด จ้านวน 4 รายการ  รวมงบประมาณ ทั งสิ น 965,600 บาท  

นายชัยสิทธิ์ ประสทิธิ์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคบัการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
นายกเทศมนตร ี แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 60 ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ นใหม่ หรือเพิ่มเติม

รายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจ้านวนเงนิที่อนุมัตจิ่าย เว้นแต่จะได้รับคา้ร้องจาก
ผู้บริหารท้องถิ่น หรือค้าแปรญัตตินั นผู้บริหารท้องถิ่นเปน็ผู้แปรญัตติ ดังนั นผมจึงขออาศัยอ้านาจ
ตามระเบียบข้อ 60 นี  แปรงบประมาณส่วนทีส่มาชิกสภาเทศบาลได้ปรบัลด ไปสมทบในแผนงาน
เคหะและชุมชน ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง จ้านวน  4 โครงการ ดังนี  
1.)โครงการเสริมผิวจราจรพร้อมลานหนา้เทศบาลตา้บลบา้นโคก  งบประมาณ 492,000 บาท 
เพื่อเสริมผิวจราจรด้านหนา้เทศบาลดา้นทิศตะวนัออกของเทศบาล ซึง่ถนนได้ชา้รุดมากแล้วเพือ่
การพัฒนาในหน่วยงานของเรา จึงขอแปรญัตติเพิ่มงบประมาณในโครงการนี ครับ 
2.)ก่อสร้าง ถนน คสล.พร้อมลาน คสล.หน้าห้องน า้ประชาชน ภายในเทศบาลต้าบลบ้านโคก 
งบประมาณ 104,000 บาท เนื่องจากเทศบาลต้าบลบ้านโคกก้าลังก่อสร้างห้องน า้เพื่อบริการ
ประชาขนที่เข้ามาติดต่อราชการ จึงจ้าเป็นต้องสร้างถนนพร้อมลาน เพื่อเป็นทางเข้าออกในการใช้
บริการห้องน ้า จึงขอแปรญัตติเพิ่มงบประมาณในโครงการนี ครบั 
3.)ก่อสร้างท่อระบายน ้าเหลี่ยม คสล.ถนนสายดอนบาก-ห้วยกา้นเหลือง บ้านดอนบาก 
งบประมาณ 293,000 บาท เนื่องจากท่อระบายน า้นี ได้ดา้เนนิการก่อสร้างมานานมากแล้วทา้ให้
ช้ารุดตามกาลเวลา จึงเล็งเห็นถงึความสา้คัญของของการนี  จึงมคีวามจ้าเปน็ต้องเปลี่ยนเป็นท่อ
เหลี่ยมแล้ว จึงขอแปรญัตติเพิ่มงบประมาณโครงการนี ครับ 
4.)โครงการเจาะน า้บาดาลบา้นนาน า้ชุ่ม ม.5 งบประมาณ 76,600 บาท เนื่องจากผมได้รับเร่ือง
จากทางคณะกรรมการประปาหมู่บ้านนาน ้าชุ่มหมู่ที่ 5 ถึงความเดือดร้อนในการบริหารค่าใช้จ่าย
น ้าประปาเพราะปจัจุบนัเป็นประปาผิวดิน ซึง่มีค่าใช้จา่ยมาก ทา้ให้บริหารงบประมาณไปไมไ่ด้ จึง
อยากเสนอผ่านสภาแปรญัตติเพิ่มงบประมาณโครงการนี ครับ  

นายสะเปญ ทองสุขโข  ตามที่ผูบ้ริหารได้ยืน่แปรญัตติเพิ่มงบประมาณในส่วนที่สภาเทศบาลได้ตัดงบประมาณ โดยขอแปร 
ประธานสภา   เพิ่มจ้านวน 4 โครงการเป็นงบประมาณ  965,600 บาท มีทา่นใดจะแสดงความคิดเห็นทั ง 4 

รายการที่ผู้บริหารแปรญัตติหรือไม่ครับ 
หากไม่มีผมจะขอมติจากทีป่ระชุมไปทีละรายการเราก็ได้ผมจะขอมติว่า 
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โครงการที่ 1 สมาชิกท่านใดเห็นชอบเห็นชอบแก้ไขตามผูบ้ริหารแปรญัตติเพิ่มงบประมาณ 
โครงการเสริมผิวจราจรพร้อมลานหน้าเทศบาลต าบลบ้านโคก  งบประมาณ 492,000 บาท 
กรุณายกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม -เห็นชอบตามผู้แปรญัตติ   จ านวน      10     เสียง 
 -ไม่เห็นชอบตามผู้แปรญัตติ  จ านวน         -     เสียง 
 -งดออกเสียง      จ านวน        1     เสียง 

นายสะเปญ ทองสุขโข  โครงการที่ 2 สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามมติทีป่ระชุมสภา หรือเห็นชอบแก้ไขตาม 
ประธานสภา   ผู้บริหารแปรญัตติเพิ่มงบประมาณ โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.พร้อมลาน คสล.หน้าห้องน้ า 
    ประชาชน ภายในเทศบาลต าบลบ้านโคก งบประมาณ 293,000 บาท กรุณายกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม -เห็นชอบตามผู้แปรญัตติ   จ านวน      10     เสียง 
 -ไม่เห็นชอบตามผู้แปรญัตติ  จ านวน      -     เสียง 
 -งดออกเสียง      จ านวน      1     เสียง 

นายสะเปญ ทองสุขโข  โครงการที่ 3 สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามมติทีป่ระชุมสภา หรือเห็นชอบแก้ไขตาม 
ประธานสภา   ผู้บริหารแปรญัตติเพิ่มงบประมาณ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าเหลี่ยม คสล.ถนนสายดอน 
    บาก-ห้วยก้านเหลือง บ้านดอนบาก งบประมาณ 104,000 บาท กรุณายกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม -เห็นชอบตามผู้แปรญัตติ   จ านวน      10     เสียง 
 -ไม่เห็นชอบตามผู้แปรญัตติ  จ านวน      -     เสียง 
 -งดออกเสียง      จ านวน      1     เสียง 

นายสะเปญ ทองสุขโข  โครงการที่ 4 สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามมติทีป่ระชุมสภา หรือเห็นชอบแก้ไขตาม 
ประธานสภา   ผู้บริหารแปรญัตติเพิ่มงบประมาณ โครงการเจาะน้ าบาดาลบา้นนาน้ าชุ่ม ม.5 งบประมาณ  
    76,600 บาท กรุณายกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม -เห็นชอบตามผู้แปรญัตติ   จ านวน      10     เสียง 
 -ไม่เห็นชอบตามผู้แปรญัตติ  จ านวน      -        เสียง 
 -งดออกเสียง      จ านวน      1       เสียง 
 
    3.2 ญัตติพิจารณา (ร่าง)เทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564  

      วาระที่ 3 ขั้นลงมติ  
 
นายสะเปญ ทองสุขโข  ขอเชิญเจ้าหน้าที่ไดช้ี แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง ต่อสภาทอ้งถิ่นทราบต่อไปครับ 
ประธานสภา 

นางสาวสุชาดา  วลิัยธรรม  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคบัการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
หัวหน้าส้านักปลัด   แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระทีส่าม 

ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ทีป่ระชมุสภาท้องถิ่นจะไดล้งมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันควร  
ในการพิจารณาวาระนี ให้ที่ประชุมสภาท้องถิน่ลงมติจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ขอเชิญ 
ท่านประธานสภาฯ ด้าเนินการตามระเบียบวาระต่อไปได้เลยคะ่                
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นายสะเปญ ทองสุขโข  ต่อไปก็จะเปน็การลงมติ สอบถามสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบ (ร่าง)เทศบัญญัตงิบประมาณ
ประธานสภา   รายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
    ประจ าปี พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตา้บลบา้นโคก กรุณายกมือครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัตงิบประมาณ  จ านวน       10     เสียง 
    ไม่เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบญัญตัิงบประมาณ  จ านวน         -      เสียง 
    งดออกเสียง     จ านวน        1      เสียง 

นายสะเปญ ทองสุขโข ขณะนี ก็เป็นเวลา 12.20 น. แล้ว ก่อนจะเข้าสู่วาระต่อไป ผมขอเชิญทุกท่านร่วมรับประทาน 
ประธานสภา อาหารพร้อมกัน พร้อมกันที่ห้องประชุม เวลา 13.20 น. 

   พักรับประทานอาหารเวลา 12.20 น. 
   เริ่มประชุมเวลา 13.20 น. 

นายสะเปญ ทองสุขโข  สรุปเป็นอันวา่สมาชิกสภาเทศบาลต้าบลบ้านโคกทุกทา่นมีมติเห็นชอบร่างเทศบญัญัติ
ประธานสภา   งบประมาณรายจา่ยประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และให้ตราเป็นเทศบัญญัตไิด้ ทั งนี  

จะด้าเนนิการเสนอผู้วา่ราชการจังหวัดอุดรธานี พิจารณาอนุมัตเิทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ย
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลต้าบลบา้นโคกต่อไปก่อนจะเข้าสู่วาระต่อไป
ผู้บริหารอยากจะแสดงความคิดเห็นอะไรหรือไม่เชิญครับ 

นายชัยสิทธิ์ ประสทิธิ์  ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านทีไ่ด้เห็นความเห็นชอบรับ(ร่าง)เทศบัญญัติฯ และได้ 
นายกเทศมนตร ี   พิจารณาผา่นมาวาระที่ 2 ขั นแปรญัตติ และไม่ได้ตดังบประมาณทุกรายการ ซึ่งในแต่ละ 
    แผนงานทุกอย่างเราได้คิดและใช้งบประมาณอยา่งครอบคลุม และให้เกิดประโยชน์ที่สุดใน 
    การขับเคลื่อนและพัฒนาต้าบลเราให้ดียิ่งขึ นไป ขอบคุณครับ 

นางชนิตา สอนบุญมี  (ร่าง)เทศบัญญตัิฯ เจ้าหนา้ที่ไดพ้ยายามท้าและเกลี่ยงบประมาณให้ได้ประโยชน์ต่อพีน่้อง 
ปลัดเทศบาล ประชาชนต้าบลบ้านโคก งบประมาณในปีนี อาจดูสูงกวา่ปีที่แลว้นิดหน่อยในรายละเอียดท่านผู้

ทรงเกียรติก็ได้อ่านและและไดท้า้หน้าที่พจิารณาโดยใช้ความรู้ความสามารถอย่างดีแล้วและก็ไมม่ี
การแปรตัดแต่อย่างใด คงไม่ต้องชี แจงอะไรเพิ่มเติม ก็ขอขอบคุณค่ะ  

นายสะเปญ ทองสุขโข  ขอเข้าสู่วาระต่อไปครับ 3.3.โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี 2563 
ประธานสภา    ส านักปลัด 

    ก่อนที่ผู้บริหารจะเสนอหลักการและเหตุผล ผมขอหารือในที่ประชุม 
    ว่าจะพิจารณาการโอนงบประมาณ ครั งนี  สามวาระรวด คือรับหลักการ  แปรญัตติ 
    ลงมติ ในวนัเดียวกัน ทั ง 3 วาระ  หรือพิจารณาไปที่ละวาระขอเชิญสมาชิกสภา 
    แสดงความคิดเห็นได้เลยครับ 
 
นางวนัเพ็ญ   แก่นทา้ว  เพื่อการปฏิบัติงานรวดเร็วยิ่งขึ นดิฉันขอเสนอให้พิจารณาสามวาระรวด ค่ะ 
สมาชิกสภา เขตที่ 1 

นายสะเปญ  ทองสุขโข  ขอผู้รับรองจ้านวน  2 ทา่นครับ 
ประธานสภา 
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นายวนัชัย  หล้าคอม  ผมขอรับรองนางวันเพ็ญ  แก่นท้าว พิจารณาสามวาระรวด ครับ 
สมาชิกสภา เขตที่ 2 

นางจิตรา  ศรีสร้างคอม  ดิฉันขอรับรองนางวนัเพ็ญ แก่นท้าว พิจารณาสามวาระรวด เหมือนกันค่ะ 
สมาชิกสภา เขตที่1 

นายสะเปญ  ทองสุขโข  สอบถามมีใครแสดงความคิดเห็นนอกเหนือจากที่เสนอบ้างหรือไม่  หากไม่มีผมจะ 
ประธานสภาฯ   ขอมติที่ประชุม สมาชิกทา่นใดเห็นควรพิจารณาโอนงบประมาณสามวาระรวด  
    กรุณายกมือ ครับ 

มติที่ประชุม   - ให้พิจารณาสามวาระรวด  จ านวน      ๑0      เสียง  
    - งดออกเสียง      จ านวน      ๑        เสียง 

นายสะเปญ  ทองสุขโข  มติที่ประชุมกไ็ด้เห็นชอบในการพิจารณาโอนงบประมาณรายจา่ย 3 วาระรวด เชิญ 
ประธานสภา   ปลัดเทศบาลชี แจงระเบียบในการโอนงบประมาณในครั งนี ให้ทีป่ระชุมได้รับทราบครับ 

นางชนิตา สอนบุญมี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ปลัดเทศบาล    พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2และ3 ) พ.ศ. 2543  หมวด 4 การโอนและแก้ไข 
    เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  27 การโอนเงินงบประมาณรายจา่ยในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน 
    และสิ่งก่อสร้าง ที่ท้าให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยนหรือโอนเพื่อตั งจ่ายเปน็รายการ 
    ใหม่ให้เป็นอ้านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายสะเปญ ทองสุขโข  ขอเชิญผู้บริหารเสนอหลักการและเหตุผลการโอนงบประมาณในครั งนี ให้ที่ประชุม 
ประธานสภาฯ   ได้รับทราบเพื่อพิจารณา เชญิครับ 

นายชัยสิทธิ์  ประสทิธิ์  เนื่องจากเทศบาลต้าบลบา้นโคกมีความจ้าเป็นต้องจัดซื อล้าโพงกลางแจ้งพร้อมขยายในตัว เพือ่ 
นายกเทศมนตร ี   ออกพื นที่ในการประชาสัมพนัธง์านของเทศบาล เพราะเครื่องเดิมที่มีอยู่ก็ช้ารุดใช้งานได้บา้งไมไ่ด้ 
    บ้าง ช้ารุดไปตามกาลเวลา ในสว่นของตู้เหล็กบนโลง่ ลา่ง 2บานเปิดสูง จา้นวน 2 หลังทีผ่่านมติ 
    ที่ประชุมไปแล้วเมื่อการประชุมครั งที่แล้ว แต่เนื่องจากไมไ่ด้ผลติแล้วจึงไมส่ามารถด้าเนินการ 
    จัดซื อให้ได้จึงขอสภาฯเปลี่ยนคุณลักษณ์เป็น ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด (มอก.)จ้านวน 2 หลัง 
    แทน จึงได้เสนอญัตติเพื่อขอความเห็นชอบ ผา่นสภาเทศบาลพจิารณาอนุมัตโิอนงบประมาณโอน 
    งบประมาณรายจา่ยประจ้าปี 2563 ของส้านักปลัด ดงันี  

ญัตติ เรื่องโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ 2563 
หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ส านักปลัด 
------------------------------------------ 

หลักการและเหตผุล 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 2 และ3 ) พ.ศ.2543 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดคา่ครุภัณฑ์ที่ดนิและสิง่ก่อสร้าง ที่ทา้ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อ้านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
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  เพื่อให้การด้าเนินงานของสา้นักปลัด เปน็ไปด้วยความเรียบร้อย การบริหารจัดการเกิดประสิทธภิาพ ประสทิธิผล
สูงสุดประกอบกับคณะบริหารได้ปรับเปลี่ยนการบริหารงาน จงึขออนุมัติโอนงบประมาณรายจา่ย และมอบหมายเจ้าหน้าที่งบประมาณ
แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบ ต่อไป 
นางชนิตา สอนบุญมี แจ้งรายละเอียดของหน่วยงานสา้นักปลัดดังนี  
ปลัดเทศบาลฯ 

 
แผนงาน งาน โครงการ/

รายการ 
งบประมาณ
อนุมัติ 

งบประมาณ
ก่อนโอน 

(+/-) จ านวนเงิน
ที่โอน 

งบประมาณ
หลังโอน 

เหตุผล/ค า
ชี้แจงการ
โอน
งบประมาณ
รายจ่าย 

แผนงานสังคม
สงเคราะห์
  

  

งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคม
สงเคราะห ์

โครงการฝึกอบรม
เสรมิสร้างทักษะ
อาชีพ 

30,000.00 16,000.00 11,000.00 (-) 5,000.00  

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

งานบริหาร
ทั่วไป 

จัดซื อเครื่องเสียง
(ชุดเครื่องเสียง) 

0.00 0.00 11,000.00 (+) 11,000.00 

ไม่ได้ตั ง
งบประมาณ
รายจ่ายไว้ใน
เทศบัญญัติ 

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

งานบริหาร
ทั่วไป 

จัดซื อตู้เหล็กบน
โล่ง ล่าง 2 บาน 
เปิดสูง (มอก.) 
จ้านวน 2 หลัง 

0.00 16,000.00 12,000.00 (-) 4,000.00 

 

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

งานบริหาร
ทั่วไป 

จัดซื อตู2้บานเปิด
มือจับบิด (มอก.) 
จ้านวน 2 หลัง 

0.00 0.00 12,000.00 (+) 12,000.00 ไม่ได้ตั ง
งบประมาณ
รายจ่ายไว้ใน
เทศบัญญตั ิ

 
นางชนิตา  สอนบุญมี   การโอนงบประมาณทั งหมดตามรายการข้างต้น ของหน่วยงานส้านักปลัด จึง 
ปลัดเทศบาล   เสนอเพื่อพิจารณาร่วมกันค่ะ เชญิท่านประธานสภาด้าเนินการตามระเบียบวาระต่อไปค่ะ 
 
นายชัยสิทธิ์ ประสทิธิ์  ตามที่เจ้าหนา้ที่งบประมาณได้ชี แจงรายละเอียดอย่างชัดเจนแลว้นั นจึงขอเรียนต่อสภา 
นายกเทศมนตร ี   เทศบาลเพื่อพิจารณาอนุมัติ  

นายสะเปญ ทองสุขโข  ตอนนี เราก็อยู่วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา โอนงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาฯ   ประจ้าปี 2563  ส้านักปลัด จา้นวน 2 รายการ มีสมาชิกทา่น 
    ใดจะแสดงความคิดเห็นเชิญครบัหากไม่มีผมจะขอมติจากที่ประชุมส่วนสา้นักปลัด โดยจะ 
    พิจารณาทา้การลงมติไปทีละรายการ 
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1.ท่านใดเห็นชอบใหโ้อนงบประมาณเพ่ือจัดซื้อล าโพงกลางแจ้งพร้อมขยายในตัว ขนาด 15 
นิ้ว  จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 11,000 บาท กรุณายกมือครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบโอน   จ านวน         10    เสียง 
    งดออกเสียง    จ านวน         1      เสียง 

    2.จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบสองบานเปิด จ านวน 2 หลังๆ 6,000 บาท 
 เป็นเงิน 12,000 บาท  กรุณายกมือครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบโอน   จ านวน         10    เสียง 
    งดออกเสียง    จ านวน         1      เสียง 

นายสะเปญ  ทองสุขโข  ต่อไปเป็นการโอนงบประมาณของกองคลัง ขอเชิญผู้บริหารเสนอหลักการและ 
ประธานสภาฯ   เหตุผลการโอนงบประมาณในครั งนี ให้ที่ประชุมได้รับทราบเพื่อพิจารณาเชิญครับ 

นายชัยสิทธิ์  ประสทิธิ ์  เนื่องจากกองคลัง ยังขาดเครื่องปริ๊นเตอร์ในการท้างาน เครื่องเดิมที่มีอยู่ก็ช้ารุดไปตามระยะเวลา
นายกเทศมนตร ี   การใช้งาน จ้าเปน็ต้องจัดหาเพือ่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จึงไดเ้สนอญัตติเพื่อขอความเห็นชอบ 

ผ่านสภาเทศบาลพิจารณาอนุมตัิโอนงบประมาณโอนงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 2563 ของ
กองคลัง ดังนี  

ญัตติ เรื่องโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ 2563 
หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

กองคลัง 
------------------------------------------ 

หลักการและเหตผุล 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 2 และ3 ) พ.ศ.2543 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดคา่ครุภัณฑ์ที่ดนิและสิง่ก่อสร้าง ที่ทา้ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อ้านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
  เพื่อให้การด้าเนินงานของกองคลัง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย การบริหารจัดการ 
เกิดประสิทธิภาพ ประสทิธิผลสงูสุด จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย และมอบหมายเจ้าหน้าที่งบประมาณแจงรายละเอียดให้ที่
ประชุมรับทราบ ต่อไป 
นางชนิตา  สอนบุญม ี แจ้งรายละเอียดของหน่วยงานกองคลังดังนี  
ปลัดเทศบาล 

แผนงาน งาน โครงการ/รายการ งบประ
มาณ
อนุมัต ิ

งบประมาณ
ก่อนโอน 

(+/-) จ านวนเงิน
ที่โอน 

งบประมาณ
หลังโอน 

เหตุผล/ค าชี้แจง
การโอน
งบประมาณ
รายจ่าย 

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป  

  

งาน
บริหารงาน
คลัง 

ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานจัดเก็บภาษ ี 
พัฒนาและปรับปรุง
ระบบแผนทีภ่าษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 

200,0
00.00 

37,100.00 15,000.00(-) 22,100.00 
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แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

งาน
บริหารงาน
คลัง 

จัดซื อเครื่องพิมพ์ แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั งถัง
หมึกพิมพ์ จ้านวน 2 
เครื่อง 

0.00 0.00 15,000.00(+) 15,000.00 

ไม่ได้ตั ง
งบประมาณ
รายจ่ายไว้ในเทศ
บัญญัต ิ

 
นายสะเปญ ทองสุขโข  ตามที่ทา่นนายกเทศมนตรี ได้เสนอหลักการและเหตุผลผา่นไปแล้วนั นก่อนทีจ่ะ 
ประธานสภาฯ   ให้สมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นหากไม่มีทา่นใดแสดงความเห็นต่อไปก็จะเปน็ 
    การลงมติเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจา่ยประจ้าปี 2563  

1.จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์จ านวน 2 เคร่ือง  
 เป็นเงิน 15,000บาท กรุณายกมือครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบโอน   จ านวน         10    เสียง 
งดออกเสียง    จ านวน         1      เสียง 
 
3.4 ขอแก้ไขรูปแบบรายการโครงการถนนทางเดินรอบสระฯ (ปริมาณงาน+งบประมาณ) 

นายสะเปญ ทองสุขโข  ขอเชิญผู้บริหารชี แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมครับ 
ประธานสภา 

นายชัยสิทธิ์ ประสทิธิ์  โครงการถนนทางเดินรอบสระน า้เทศบาลต้าบลบ้านโคก ผมขอมอบให้ปลัดเทศบาลฯเป็น  
นายกเทศมนตร ี   ผู้ด้าเนนิการชี แจงต่อทีป่ระชุมครับ  

นางชนิตา  สอนบุญมี  ตามที่เทศบาลได้ด้าเนนิโครงการถนนทางเดนิรอบสระน ้าเทศบาลต้าบลบ้านโคก ผลปรากฏวา่ 
ปลัดเทศบาล 1.การวัดระยะความยาวของถนนปรมิาณงานตามสัญญา ระยะความยาว 331 เมตร แต่ปริมาณ

งานจริงที่ด้าเนนิการได้ระยะความยาว 321 เมตร ดังนั นจึงขอแก้ไขปริมาณงานระยะทางลง
จ้านวน  10 เมตร  โดยคิดเป็นเงินดังนี   

 -คอนกรีต  1  ลบ.ม. ๆละ 1,850 บาท  เปน็เงิน  1,850  บาท 
 -ค่าแรงคอนกรีต  1  ลบ.มๆละ 306 บาท เป็นเงนิ 306 บาท 
 -ทรายรองพื น  0.05  ลบ.ม.ๆ 364 บาท เป็นเงนิ 18.20 บาท 
 -ค่าแรงทราย  0.05 ลบ.ม.ๆละ  90 บาท  เปน็เงิน  4.50 บาท 
 -เหล็กตะแกรง  10.00 ตร.ม.ๆ ละ 23  บาท  เป็นเงนิ 230 บาท 
 -ค่าแรงตะแกรง 10.00 ตร.ม.ๆละ 5  บาท  เปน็เงิน 50  บาท 
 รวมเป็นเงิน 2,889 บาท x ค่า facter F 1.3074  เป็นเงิน 2,458.7 บาท 
    2.ทางด้านฝั่งทิศตะวนัออก งานถมดินด้านขา้ง ปริมาณงานตามสัญญา จา้นวน 48 ลบ.ม.  

ไม่สามารถถมไหล่ทางเนื่องจากพื นที่ก่อสร้างจา้กัดท้าให้ตัดรั วรมิสระ  ท้าให้ปริมาณงานลดลง 
6.42 ลบ.ม. เหลือ 41.58 ลบ.ม  ดังนั นจึงขอแก้ไขปริมาณงานระยะทางลงจ้านวน  6.42 ลบ.
ม.   โดยคิดเป็นเงินดงันี   
-หินลูกรัง  6.42 ลบ.ม.ๆ ละ 50 บาท เปน็เงิน 321  บาท 
-ค่าแรงลูกรัง 6.42 ลบ.ม.ๆ ละ 10 บาท เปน็เงิน 64.20 บาท 
รวมเป็นเงิน 385.20 บาท x ค่า facter F 1.3074 เป็นเงิน 503.61  บาท 
ดังนั นรวมเปน็ทีป่รับลดลง ตัดทอนเนื องานลง  2,458.7 + 503.61 = 2,962.31 บาท 
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ในวันนี จงึขออ้านาจสภาแห่งนี พจิารณาเห็นชอบแก้ไขรูปแบบรายการโครงการถนนทางเดินรอบ  
สระฯ พร้อมทั งปริมาณงานและงบประมาณค่ะ 

นายสะเปญ ทองสุขโข  มีท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรือไม่ครับขอเชิญครับ 
ประธานสภา 

นายประสิทธิ์ ธรรมฤทธิ์  โครงการนี ผมก็ไม่ตดิใจในเรื่องงบประมาณถ้าดูด้วยสายตาดผูิวจราจรดูความสวยงามผมว่าไม่คอ่ย 
สมาชิกสภา เขตที่ 1  สวยงาม ผิวขรุขระ มองดูไม่แลว้ไม่สวยงาม  
 
นายชัยสิทธิ์ ประสทิธิ์   การปรับแก้ไขรูปแบบเร่ืองเข้าใจผิดในเร่ืองความยาว แต่เนื่องจากงานครบแต่ลงปริมาณเนื องาน 
นายกเทศมนตร ี   เป็นการก้าหนดของวิชาชา่ง ทางเดินจะเปน็เนื อหยาบ ทางคดเคี ยวต้องดูในเร่ืองพื นที่ด้วยครับ  
    ส่วนสะเปกงานได้รบัการตรวจผลทดสอบคอนกรีตแล้ว และมีคณะกรรมการตรวจรับงานที่ต้อง 
    ระมัดระวังในการดา้เนินการครับ 

นายสะเปญ ทองสุขโข  มีท่านใดจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีแล้วแผนจะขอมติจากทีป่ระชุม สมาชิก 
ประธานสภา   ท่านใดเห็นชอบให้แก้ไขรูปแบบรายการโครงการถนนทางเดนิรอบสระฯ (ปริมาณงาน+ 
    งบประมาณ) กรุณายกมือครับ 
 
มติที่ประชุม   เห็นชอบให้แก้ไข   จ านวน         10    เสียง 

งดออกเสียง    จ านวน         1      เสียง 
 
นายสะเปญ ทองสุขโข  เข้าสู่วาระต่อไป 3.5 ขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 (กรณีไม่ไดก้่อหนีผูกพนั) 
ประธานสภา   ขอเชิญผู้บริหารชี แจงต่อที่ประชมุครับ 

นายชัยสิทธิ์ ประสทิธิ์ ผมขอมอบหมายให้ผู้อ้านวยการกองคลัง ชี แจงระเบียบที่เก่ียวข้องแทนครับ 
นายกเทศมนตรี  

นางสาวอุไลวรรณ ศรีอัคราช กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกทา่น 
ผอ.กองคลัง   รายละเอียดเพื่อขอกันเงินงบประมาณรายจา่ยปีงบประมาณ 2563  (กรณีไม่ได้ก่อหนี ผูกพัน) 

            ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงนิ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2561 ส่วนที่ 
1 ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิง่ปลกูสร้างยังมิได้ก่อหนี ผูกพัน แต่มี
ความจ้าเปน็ต้องใช้จา่ยเงินนั น ต่อไปอีก ให้ อปท.รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่
เกินระยะเวลาหนึ่งปี" 
ข้อมูล ณ วันที่ 25 ส.ค. 2563 
เงินรายรับจริง    39,306,930.83  
เงินรายจ่ายจริง    28,933,721.25  
            ฉะนั น    รับจริงสูงกวา่จ่ายจริง  =  10,373,209.58   
หัก     รายการที่จ้าเป็นต้องจา่ย       
 1.   หมวดรายจ่ายประจา้       6,813,526.00   
 2.  หมวดค่าครุภัณฑ์      93,000.00   
 3.  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5 โครงการ ที่อยู่ระหว่างเรียกท้าสัญญา 982,000.00    
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     คงเหลือ  2,484,683.58 
เพื่อขออนุมัติกันเงินหมวดค่าทีด่ินและสิ่งก่อสร้างที่ยงัไมไ่ด้ก่อหนี ผูกพัน 7 โครงการ ดังนี   
 1.  โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ อปพร.  เป็นเงนิ 123,000 บาท  
 2.  โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบ์ริเวณ หน้าศูนย์ อปพร. เป็นเงิน  130,000 บาท 
 3.  โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ บา้นหนองไผ่ หมู่ 10 เป็นเงิน  107,000 บาท 
 4.  โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนดินสายนา นางยุทธนา โพธิบ์าย หมู่ 2 เป็นเงนิ 

        25,700 บาท  
 5.  โครงการวางท่อระบายน า้กลม ภายในหมู่บ้าน  หมู่ 7 เปน็เงิน 63,700 บาท 
 6.  โครงการเสริมผิวจราจร แบบ Asphaltic concerte ถนนสายดอนเดื่อ – ดอนบาก 
       เป็นเงิน 1,382,000 บาท 
 7.  โครงการก่อสร้างหอถังระบบประปาหมู่บ้าน บา้นดอนเดือ่ หมู่ 4 เป็นเงิน 614,000 บาท 
    เงินคงเหลือ 2,484,686.58-2,445,400  =  39,283.58 บาท 

                         จึงขออ้านาจสภากนัเงิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงนิ การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงินและ การตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 หมวด 5 
ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี ผูกพัน แต่มีความจา้เป็นต้องใช้จา่ยเงินนั นต่อไปอีก ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานขออนุมัติกันเงนิต่อสภาทอ้งถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึง่ปี  

หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังมิได้ดา้เนินการก่อหนี ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่งให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายได้ไม่
เกินหนึ่งปีต่อสภาท้องถิน่ หรือกรณีมีความจ้าเปน็ต้องแก้ไขเปลีย่นแปลงรายการดังกลา่วทีท่้าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ   
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจา่ยไดไ้ม่เกินหนึ่งปีต่อสภาแล้วแต่กรณี กรณีเมื่อสิ นสุด
ระยะเวลาการกันเงนิและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว หากไม่ได้ดา้เนินการหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าวให้เงินจา้นวนนั นตกเป็น
เงินสะสม  
 
นายสะเปญ ทองสุขโข  มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่เก่ียวกับการกันเงินงบประมาณประจา้ปี  
ประธานสภา พ.ศ. 2563 จ้านวน  7 รายการ ขอเชิญครับ 

นายสมศักดิ์  ดวงภักดี  เราโอนงบประมาณมาจากหมวดศึกษาดูงานโอนไปงบซ่อมแซมผู้บริหารไม่ได้ด้าเนนิการไม่เห็น 
สมาชิกสภา เขตที่ 1  ผู้บริหารกันเงินครับ  

นายชัยสิทธิ์ ประสทิธิ์  ก็มีหลายโครงการที่ไมไ่ด้กันเงนิ จ้านวน  5 โครงการ 
นายกเทศมนตร ี   1.โครงการก่อสร้างห้องครัวส้านักงานเทศบาลต้าบลบ้านโคก   
    2. โครงการติดตั งถังน ้าพร้อมระบบปั๊มน า้ในอาคาร ศพด.บ้านดอนบาก 
    3. โครงการปรับปรุงห้องน า้อาคารกิจการสภา    
    4. โครงการรื อถอนรั วคอนกรีตด้านหนา้อาคารสภาต้าบลบ้านโคก ม.1  
    5. โครงการวางท่อระบายน า้เชือ่มถนนสายขา้งวัดอุทุมพร บา้นดอนเดื่อ     
    ท้าไมไ่ม่กันเงินทั งหมดตามทีผู่้อ้านวยการกองคลังได้ชี แจงรายละเอียดงบประมาณไปแล้ว 

งบประมาณเราไม่เพียงพอหากมีงบประมาณเข้าช่วงระยะเวลาที่เหลือเดือนกว่านี  ก็จะรีบ 
ด้าเนินการทนัท ี
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นายสะเปญ ทองสุขโข มีท่านใดจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ หากไม่มีแล้วผมจะขอมติจากทีป่ระชุม 
ประธานสภา ไปที่และปงีบประมาณ ท่านใดเห็นชอบให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี พ.ศ. 2563  

กรุณายกมือครับ 
  
มติที่ประชุม   เห็นชอบให้กันเงินงบประมาณ ปี 2563     จ านวน       10     เสียง 
    ไม่เห็นชอบให้กันเงินงบประมาณ ปี 2563  จ านวน         -      เสียง 
    งดออกเสียง     จ านวน        1      เสียง 
นายสะเปญ  ทองสุขโข  ก่อนจะเข้าสู่ระเบียบวาระอ่ืนๆผมขอพักเบรก 5 นาที  
ประธานสภา  
    -เริ่มประชุม เวลา 15.30 น.   
 
ระเบียบวาระที่ 5   เรื่อง อื่นๆ 
    1.ขอเสนออภิปราย/แปรญัตติ  
    1.1 การขอใช้ไฟฟ้าส่องสว่าง /ซ่อมบ้ารุง  
    1.2การบริหารงานล่าช้า  
    1.3งานก่อสร้างไม่มีคุณภาพศูนย์เสียงบประมาณไม่คุ้มทุน  

นายสะเปญ ทองสุขโข  ขอเชิญผู้เสนออภิปราย ชี แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมครับ 
ประธานสภา 

นายประสิทธิ์ ธรรมฤทธิ์  1.การขอใช้ไฟฟ้าส่องสว่าง/ซ่อมบ้ารุง จริงๆแล้วผมไม่ได้ขอใช้ในส่วนของผมนะครับผมเป็น 
สมาชิกสภา เขตที่ 1  ตัวแทนประชาชน ก็เลยเป็นตัวแทนประสานเรื่องขอให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน  ช้ารุด  
    ตรงไหน ก็ประสานงานด้าเนินการซ่อมแซมให้  
    2.โครงการปี 2562 ยังไม่ได้ด้าเนินการไม่ทราบเป็นเพราะสาเหตุอะไรครับ  
    3.คุณภาพงานที่ด้าเนินการไปแล้วบางโครงการยังอยู่ในประกันสัญญาก็ช้ารุดแล้ว อยาก 
    เสนอเพ่ือน้าปัญหาไปปรับปรุงแก้ไขครับ 

นายชัยสิทธิ์  ประสิทธิ์  1.ไฟฟ้าส่องสว่างดอนเดื่อได้รับอนุมัติเยอะผมยอมรับว่าไม่ได้ส้ารวจเองเรามีเจ้าหน้าที่ 
นายกเทศมนตรี   รับผิดชอบอยู่แล้ว ผช.นายช่างไฟฟ้า จุดไหนที่เราจะติดตั งให้เข้าหลักเกณฑ์ ดังนี  
     1.ให้ติดตั งเพ่ือรักษาทรัพย์สินของชาวบ้าน 
     2.บริเวณท่ีมีจุดเสี่ยงที่เกิดอันตราย 

ผมมอบเจ้าหน้าทีออกส้ารวจหากเจ้าหน้าที่ว่าเข้าหลักเกณฑ์ก็ติดตั งไฟฟ้าได้ครับ หาก
เปรียบเทียบบ้านดอนเดื่อกับบ้านนาน ้าชุ่มตอนนี บ้านดอนเดื่อมีไฟฟ้าส่องสว่างเยอะกว่า
บ้านนาน ้าชุ่ม ผมได้ถ่ายเอกสารการออกซ่อมแซมติดตั งไฟฟ้าให้ที่ประชุมได้ดูแล้วต้าบลเรา
เป็นพื นที่กว้างมากและไฟฟ้าก็เยอะหากการซ่อมต้องซ่อมเป็นจุดๆไป หากซ่อมบ้านไหนก็ไป
บ้านนั นให้แล้วเสร็จ ไม่ได้ตามคิวที่ยื่นเอกสารเข้ามา ผมขอขอบคุณท่ีท่านกระตุ้นผมจะเอา
ไปปรับปรุงให้การบริหารงานได้รวดเร็วขึ นครับ 
2.โครงการปี 2562 ยังไม่ได้ด้าเนินการไม่ทราบเป็นเพราะสาเหตุอะไรครบั  การ
บริหารงานล่าช้า  ตามท่ีสภาได้อนุมัติให้กันงบประมาณ 7 โครงการข้างต้นไปแล้ว บาง
โครงการสัญญาหมดแล้วยังไม่ได้แจ้งลงงาน ยอมรับว่าผู้รับจ้างฟันราคาลงแล้วไม่ยอมมาท้า
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สัญญาพอแจ้งให้เข้าด้าเนินงานก็ว่าจะเข้ามาด้าเนินงาน แต่ก็ยังไม่เข้ามา ก็ยอมเสียค่าปรับ
ไป ไม่รูจ้ะท้าอย่างไร 
3. งานไม่มีคุณภาพ คือการด้าเนินการเทคอนกรีตมีการตรวจสอบผลทดสอบก้าลังของแท่ง
ตัวอย่างคอนกรีต จากส้านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานีและมีการตรวจรับ
งานจากข้าราชการหากโครงการไหนไม่ได้ตามแบบคณะกรรมการก็ไม่ตรวจให้ผ่านและไม่มี
การเบิกเงินประกันสัญญาจนกว่าจะเข้ามาแก้ไขงาน 

นายบุญชัย  ฝ้ายขาว  -โครงการจัดเก็บขยะในห้วงเดือนที่ออกประชาคม เก็บค่าถังขยะเดือนละ 20 บาท แต่ ม.4  
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4  ม.9 ใช้ถังขยะ 1 ถังต่อ 2 ครัวเรือน บางคนเข้าใจว่าทางเทศบาลจะน้าถังขยะมาให้ภายใน  
    เดือนสิงหาคม ก็ได้น้าถังขยะมาใช้ที่บ้านตัวเองท้าให้อีกหลังไม่มีถังขยะทิ ง  

-โครงการสืบเนื่องโครงการคัดแยกขยะ บ้านดอนเดื่อ ตอนนี ขอหยุดโครงการเนื่องจากได้
ปิดถนนชาวบ้านก็เริ่มบ่นสร้างความร้าคาญให้ชาวบ้านก็เลยต้องหยุดโครงการนี ครับ 

นายมนตรี  โพธิ์ทิพย์  โครงการวางท่อระบายน ้าพร้อมบ่อพัก ตอนนี ก้าลังด้าเนินการหน้าบ้านนางแถว สีอ่อน ผม 
สมาชิกสภา เขตที่ 1  ได้ไปดูแล้วบ่อพักสูงเกินไปในขณะที่ยังไม่ได้ถมดินผมอยากฝากให้กองช่างออกไปควบคุม 
    ด้วยหากได้ถมดินแล้วกลัวว่าจะแก้ไขยากครับ 

นายชัยสิทธิ์ ประสิทธิ์  -ขอขอบคุณทางผู้น้าส้าหรับโครงการคัดแยกขยะที่ได้ด้าเนินการที่ผ่านมาหากเป็นความ 
นายกเทศมนตรี   เดือดร้อนของชาวบ้านหากไม่ได้ด้าเนินการต่อก็ไม่เป็นไรครับ 
    -ถังขยะผมจะให้ทางเจ้าหน้าที่จัดเก็บออกไปแจกจ่ายตามที่มีข้อมูลของผู้ลงเบียนเมื่อครั งที่ 
    ออกประชาคมส่วนดอนเดื่อที่ใช้ถังขยะต่อสองครัวเรือนผมจะให้เจ้าหน้าที่ออกไปส้ารวจถ้า 
    ประสงค์จะแยกถังทางเทศบาลจะให้ถังขยะ 
    -โครงการวางท่อระบายน ้าพร้อมบ่อพักหากผิดแบบแปลนตามท่ีก้าหนดคณะกรรมการ 
    ตรวจงานไม่ให้ผ่านก็จะไม่มีการเบิกจ่าย ผมขอขอบคุณท่านที่ช่วยสอดส่องดูแลแล้วผมจะ 
    ให้ช่างคุมงานออกไปดูครับ 

นายวันชัย  หล้าคอม ผมก็จะถามโครงการข้างซอยซีดีเช่นเคยครับ ตอนนี ดินก็ได้หายไปหมดแล้ว ผมกลัวว่าจะ 
สมาชิกสภา เขตที่ 2 เกิดอันตรายพัดตกน ้า บล็อกคอนเวิร์สช้ารุดแล้ว 

นางขนิตา สอนบุญมี ของแจ้งต่อที่ประชุมและผู้น้าทุกท่าน โรงงานเก็บขวดพลาสติก ไม่ยินยอมเสียค่าธรรมเนียม 
ปลัดเทศบาล การเก็บขยะ ต่อไปเทศบาลไม่ได้ด้าเนินการเก็บขนขยะให้แล้วขอให้ทุกท่านช่วยเป็นหูเป็น

ตาด้วยเกรงว่าจะมาทิ งขยะที่บ่อของเทศบาล ซึ่งทางเจ้าของกิจการได้แจ้งแล้วว่ามีท่ีทิ งท่ีอยู่
อ้าเภอเพ็ญ 

นายอุบล กิคอม ตามท่ีเทศบาลต้าบลก้าหนดการจัดแข่งขันกีฬาทางกรรมการตัดสินกีฬาติดภารกิจตรงกับ 
รองปลัดเทศบาล วันจัดงานใช่ไหมครับไม่ทราบอย่างไร 

นายชัยสิทธิ์ ประสิทธิ์ ขอประสานไปทางคณะกรรมการอีกรอบก่อนหากไม่เปลี่ยนชุดกรรมการตัดสินอาจจะเลื่อน 
นายกเทศมนตรี วันจัดงานครับ 
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นายสะเปญ ทองสุขโข  มีสมาชิกหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านอ่ืนๆจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภา   ณ ตอนนี  เป็นเวลา 16.40 นาฬิกาแล้ว เราก็ได้ด้าเนินการประชุมมาเป็นเวลาอัน 
    สมควรแล้วหากไม่มีแล้ว หากไม่มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม ผมขอปิดการประชุม 

เลิกประชุม เวลา ๑6.40 น.  
 
 

 ลงชื่อ..........................................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                         (นายบรรเลง  ภูทัด) 
                                            สมาชิกสภาเทศบาลตา้บลบ้านโคก เขต 1 
                                              เลขานุการสภาเทศบาลต้าบลบ้านโคก 
 

 
   ลงชื่อ..........................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                                        (นายสะเปญ  ทองสุขโข) 
                                                 ประธานสภาเทศบาลต้าบลบ้านโคก 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลบ้านโคก ได้ตรวจรายงานการประชมุเทศบาลตา้บล 
บ้านโคก สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั งที่ 2  ประจ้าปี  พ.ศ. 2563 วันที่  27  สิงหาคม  2563  และขอรับรองว่าถูกต้องตามการ
ด้าเนินการประชุมดงักล่าวทุกประการ 
 
              ลงชื่อ..........................................................กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                             (นายชัยวฒัน์   เประกนัยา) 
                                           สมาชิกสภาเทศบาลตา้บลบ้านโคก เขต 1 
 
 
 
                ลงชื่อ..........................................................กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                             (นางวันเพ็ญ  แก่นทา้ว) 
                                     สมาชิกสภาเทศบาลตา้บลบ้านโคก เขต 1 
 
 
 
                     ลงชื่อ..........................................................กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                   (นายสมศักดิ์   ดวงภักด)ี 
                                               สมาชิกสภาเทศบาลตา้บลบ้านโคก เขต 1 
 
 


